

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 24-30 เมษายน 2567

ส่งออก มี.ค. ลด 10.9% รอบครั้งแรกในรอบ 8 เดือน คาด เม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวก

“พาณิชย์” เผยส่งออก มี.ค.67 มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์ ลด 10.9% กลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ 8 เดือน เหตุฐานปีก่อนสูงมาก รวม 3 เดือน มูลค่า 70,995.3 ล้านดอลลาร์ ลด 0.2% ส่วนขาดดุลการค้าไม่น่าห่วง ส่วนใหญ่นำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบ และน้ำมัน คาด เม.ย. กลับมาเป็นบวกได้แน่ รวมทั้งไตรมาส 2 ก็บวก ยันเป้าทั้งปี 1-2% เหมือนเดิม

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน มี.ค.2567 มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10.9% กลับมาติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากฐานปีก่อนสูงมาก ส่งออกได้ถึง 28,004.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 892,290 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 26,123.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.6% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 944,828 ล้านบาท ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,163.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 52,538 ล้านบาท รวม 3 เดือนปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 70,995.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.2% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 2,504,009 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 75,470.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.8% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 2,692,023 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 4,475.2 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 188,014 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกที่ลดลง มาจากการลดลงของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5.1% โดยสินค้าเกษตร เพิ่ม 0.1% แต่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ลด 9.9% โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ ข้าว ยางพารา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร นมและผลิตภัณฑ์จากนม ส่วนสินค้าที่หดตัว อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 0.3%

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ลด 12.3% โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และสินค้าที่หดตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ลด 0.3%

ทางด้านตลาดส่งออกสำคัญ ส่วนใหญ่หดตัว โดยตลาดหลัก ลด 9.1% หดตัวในจีน 9.7% ญี่ปุ่น 19.3% สหภาพยุโรป (27) 0.1% และอาเซียน (5) 26.1% แต่สหรัฐฯ เพิ่ม 2.5% และ CLMV เพิ่ม 0.5% ตลาดรอง ลด 4.3% โดยหดตัวในเอเชียใต้ 6.1% ตะวันออกกลาง 7.3% แอฟริกา 11.9% ลาตินอเมริกา 10.2% รัสเซียและกลุ่ม CIS 14.2% และสหราชอาณาจักร 19.3% แต่ทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 13.5% และตลาดอื่น ๆ ลด 82.3% อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ลด 87.3%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออก เดือน เม.ย.2567 มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นบวก และไตรมาส 2 ก็ มีแนวโน้มเป็นบวก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ ที่ขณะนี้กำลังออกสู่ตลาด

คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน ที่เข้าสู่การฟื้นตัว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์พลังงานสะอาด ที่จะส่งออกได้ดีขึ้น และยังคง ยืนยันเป้าส่งออกปีนี้ที่ 1-2% โดยจากนี้ หากทำได้เฉลี่ยเดือนละ 24,044 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกจะขยายตัว 1% ทำได้เฉลี่ย 24,362 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน การส่งออกจะขยายตัว 2% ส่วนการขาดดุลการค้า ดูแลไม่น่า เป็นห่วง เพราะตัวหลักที่นำเข้าสูง คือ สินค้าทุนและวัตถุดิบ นำเข้ารวมกัน 60% ของการนำเข้ารวม และอีกตัว คือ น้ำมัน มีสัดส่วนถึง 19%

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งออกเดือน มี.ค. 2567 แม้ติดลบมาก แต่ดูเป็นรายสินค้า ก็ไม่มีปัญหาอะไร อย่างสินค้าเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ปีนี้ผลผลิตออกช้า มาปลาย เม.ย. ทำให้ส่งออกทุเรียนชะลอ สินค้าอุตสาหกรรม อย่างยานยนต์และชิ้นส่วน ก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนไตรมาส 2 เอกชนมองว่าน่าจะบอกได้ มีสินค้าไฮไลต์ ข้าว ยางพารา อาหารสัตว์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เพราะได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 36-37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สินค้าเกษตรยังมีศักยภาพในการส่งออก ค่าร่วงเร็ว ตู้สินค้า เป็นปกติแล้ว ยกเว้นมีสถานการณ์รุนแรง

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ไทยประเดิมขายข้าว G to G ให้อินโดฯ ล็อตแรก 5.5 หมื่นตัน

รัฐบาลไทยแลอินโดนีเซีย บรรลุข้อตกลงซื้อขายข้าวล็อตแรก ในปริมาณ 55,000 ตัน โดยจะเริ่มส่งมอบ ตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้เป็นต้นไป

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การซื้อขายข้าวครั้งนี้ ถือเป็น การต่อยอดความสัมพันธ์อันดี และสานต่อความร่วมมือทางการค้าข้าวอันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ จะเดินหน้าเจรจาขายข้าวไทยต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยแล้ว ยังส่งผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบอีกด้วย

นายภูมิธรรม กล่าวว่า การเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ให้สำเร็จนั้น นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการจัดหาข้าวส่งมอบต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ประกอบกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาในการพิจารณานำเข้าข้าวเป็นหลัก ดังนั้น ช่วงที่ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้แข่งขันในตลาดได้ยากขึ้น

“เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย ได้ร่วมด้วยช่วยกัน และทำงานกันอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ช่วยกันขายข้าวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ เกษตรกร และอุตสาหกรรมข้าวไทย” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าว

พร้อมระบุว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าเจรจาซื้อขายข้าวกับอินโดนีเซีย ตามที่นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (นายโจโก วิโดโด) ได้หารือกันไว้ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เมื่อปลายปี 66 ที่ผ่านมา รวมถึงติดตามสถานการณ์ตลาดและราคาข้าวโลกอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ได้จัดคณะผู้แทนการค้า เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ และขยายตลาดข้าวไทยในทุก รูปแบบ ทั้งการซื้อขายข้าวแบบ G to G ซึ่งเป็นการค้าข้าวเสริมจากการขายข้าวของภาคเอกชน ไม่ว่าจะ เป็น P to G หรือ P to P ตามนโยบาย “รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ในการส่งออกไปต่างประเทศ” กับประเทศคู่ค้าต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย และตอกย้ำจุดยืนไทยในฐานะหนึ่งในผู้นำการส่งออกข้าวคุณภาพดี และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลกต่อไป

ปี 67 ส่งออกข้าวแล้ว 3.06 ล้านตัน คาดทั้งปีได้ตามเป้า

ด้านนายธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เสริมว่า กระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะบุกตลาดเดิม และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดข้าวพรีเมียม (สหรัฐฯ เซเนกัล จีน ฮองกง ซาอุดีอาระเบีย) ข้าวขาว (ฟิลิปปินส์ อิรัก ญี่ปุ่น มาเลเซีย) ข้าวเหนียว (แอฟริกาใต้ เบนิน ไนจีเรีย บังกลาเทศ) และข้าวเพื่อสุขภาพ (สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย และผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ขอชื่นชมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ร่วมมือกันสนับสนุนข้อมูลด้านการผลิต การบริโภค การส่งออก และราคาข้าว ให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ประกอบการพิจารณาขายข้าวที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา ภาคเอกชนไทยยังชนะการประมูลสำหรับการนำเข้าข้าวขาว 5% ของอินโดนีเซียกว่า 4 แสนตันอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวขาวไทยยังเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิไทย และมีแนวโน้มที่จะมีคำสั่งซื้อข้าวชนิดดังกล่าวจากไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าว ในปี 2567 (1 ม.ค. – 22 เม.ย.) ไทยส่งออกข้าวแล้ว 3.06 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 70,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.39% จากช่วงเดียวกันของปี 66 ที่ส่งออกได้ 2.48 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 45,975 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยตลาดที่ไทยส่งออกข้าวไปเป็นอันดับ 1 คือ อินโดนีเซีย (680,099 ตัน) รองลงมา ได้แก่ อิรัก (353,100 ตัน) แอฟริกาใต้ (216,050 ตัน) เซเนกัล (120,140 ตัน) และฟิลิปปินส์ (116,925 ตัน)

“หากสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยยังมีทิศทางที่ดีเช่นนี้ โดยราคาข้าวไทยปรับตัวอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เช่นในปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด และประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภค และการซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี จะทะลุเกินเป้าหมายที่ 7.5 ล้านตัน อย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

วาดฝันปีนี้ส่งออกทะลุเป้า 7.5 ล้านตัน "ภูมิธรรม" เฮขายข้าวจีทูจีสำเร็จ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ระหว่างไทยและอินโดนีเซียปริมาณ 1 ล้านตันว่า ขณะนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงซื้อขายข้าวจีทูจี ลอตแรก ปริมาณ 55,000 ตันแล้ว โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือน เม.ย.67 เป็นต้นไป พร้อมสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเดินทางเจรจาขายลอตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยแล้ว ยังส่งผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบอีกด้วย

“การเจรจาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย การจัดหาข้าวส่งมอบต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ประกอบกับ รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับราคาข้าวที่จะนำเข้าเป็นหลัก ดังนั้น ช่วงที่ราคาข้าวไทยสูงขึ้นก็จะแข่งขันได้ยากขึ้น แต่เชื่อว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนไทยได้ช่วยกันขายข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเกษตรกร โดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดคณะผู้แทนการค้าไปกระชับความสัมพันธ์และ

ขยายตลาดข้าวไทย รวมทั้ง การซื้อขายข้าวแบบจีทูจี ซึ่งเป็นการค้าข้าวเสริมจากการขายข้าวของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด”

ด้านนายณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า มีแผนที่จะบุกตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดข้าวพรีเมียม ที่สหรัฐฯ เซเนกัล จีน ฮองกง ซาอุดีอาระเบีย, ข้าวขาว ที่ฟิลิปปินส์ อิรัก ญี่ปุ่น มาเลเซีย, ข้าวหนึ่ง ที่แอฟริกาใต้ เบนิน ไนจีเรีย บังกลาเทศ และข้าวเพื่อสุขภาพ ที่สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย และผลักดันให้นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 67 เป็นต้นมา ภาคเอกชนไทยยังชนะการประมูลนำเข้าข้าวขาว 5% ของอินโดนีเซีย อีกกว่า 400,000 ตัน

“ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 เม.ย.67 พบว่า ไทยส่งออกข้าวแล้ว 3.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23.39% จากช่วงเดียวกันของปี 66 คิดเป็นมูลค่ากว่า 70,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.82% และหากสถานการณ์ยังมีทิศทางที่ดีเช่นนี้ ราคายังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เช่นในปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้ ไทยจะส่งออกข้าวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตันแน่นอน”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

“พาณิชย์” มอบรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 66 ลุยขายจีทูจี

“ภูมิธรรม” มอบรางวัล มอบรางวัลสุดยอดข้าวหอมมะลิ และข้าวสารไทยแห่งปี เผย เกษตรกร ปลูกข้าวหอมมะลิ จ.อุบลราชธานีรางวัลที่ 1 ขณะที่รัฐวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือย จ.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศสถาบันเกษตรกรเผยคืบหน้าขายข้าวจีทูจีอินโดนีเซีย -จีน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 41) และรางวัลการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ว่า ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรกว่า 4.7 ล้านครัวเรือน และประชาชนในประเทศส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก สะท้อนถึงความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรไทยที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ดำเนินนโยบาย พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมชาวนาภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาและอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศไทย ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมข้าวคุณภาพสูงเป็นหลัก และยังมี การเชื่อมโยงการตลาดให้เกษตรกรผู้ชนะการประกวดเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ข้าวหอมมะลิถือเป็นข้าวในตลาดข้าวพรีเมียมที่มีชื่อเสียงด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีเม็ดยาวเรียวยาว สีมันขาว หุงแล้วมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย รสสัมผัสนุ่มนวล จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แม้ราคาจะสูงกว่าข้าวชนิดอื่นแต่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การยกระดับเชิงนโยบายทั้งด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้บริโภค และให้ประเทศไทยยังคงไว้ซึ่งแหล่งผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศของโลก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวสำคัญของโลก

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 2566 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 8.76 ล้านตัน นับได้ว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 178,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 28 % โดยข้าวหอมมะลียังคงรักษาระดับการส่งออกได้ดีแม้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยมีปริมาณส่งออกในปี 2566 อยู่ที่ 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.6 % ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา และฮ่องกง

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์พยายามเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในหลายประเทศ ล่าสุดได้ได้ขายข้าวแบบจีทูจีระหว่างไทยและอินโดนีเซียไปแล้วล็อตแรก 55,000 ตันแล้ว จากปริมาณ 1 ล้านตันโดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือน เม.ย.67 เป็นต้นไปและเดินทางเจรจาขายล็อตต่อไป ส่วนการขายข้าวแบบจีทูจีให้กับจีนนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาขายข้าวที่เหลืออีก 2.8 แสนตันที่เหลือภายใต้สัญญาการซื้อข้าวจีทูจีของ 2 ประเทศรวม 1 ล้านตัน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทสถาบันเกษตรกร ในครั้งนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจาก 22 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดจำนวนรวม 967 ตัวอย่าง และได้นำตัวอย่างข้าวขาวของผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ทั้งเคมีและกายภาพ ส่งให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศพิจารณาคัดเลือกจนได้ผู้ได้รับรางวัลรวมจำนวน 21 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรรายบุคคล 18 ราย และสถาบันเกษตรกร 3 ราย เป็นโล่รางวัลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รวมกว่า 625,000 บาท

โดยนายภูมิธรรม ได้มอบรางวัลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสี ผู้ผลิตข้าวสารคุณภาพ ผู้ชนะการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2566 รวม 11 รางวัล ในประเภทต่างๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย และข้าวสารเหนียวเมล็ดยาว สำหรับรายชื่อผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

ประเภทเกษตรกรรายบุคคล : ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นายณรงค์ จันทรุ่ง จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางจันทร์สมสบง จ.พะเยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสุเรียนสังข์ลาย จ.สุรินทร์

ประเภทสถาบันเกษตรกร : ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิสงเปลือย ม.5 ต.เมืองทอง จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด จ.นครพนม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวปลอดภัยพิชิตตำบลแม่อ้อ จ.เชียงราย

โดยภายในงานได้มีการ MOU ซื้อ-ขายข้าวเปลือกหอมมะลิล่วงหน้าในราคารานาตลาด สูงกว่าราคาตลาด 500 บาท/ตัน จำนวน 6 คู่ กว่า 343.4 ตัน ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้าวที่มีคุณภาพสูงมีตลาดรองรับ ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือ Line@ MR.DIT *ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

พาณิชย์เร่งระบายข้าวลอตสุดท้าย 1.5 หมื่นตัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งรัดเจรจาขายข้าวให้กับจีนในส่วนที่เหลืออีก 280,000 ตัน จากสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1 ล้านตัน แต่ที่ผ่านมาซื้อขายกันแล้ว 820,000 ตัน เพราะค้ำจองการเจรจาหลายปีแล้ว คาดว่า ไม่น่ามีปัญหา จะสามารถจบได้ในเร็วนี้

สำหรับการขายข้าวจีทูจีให้อินโดนีเซียได้สั่งการให้เร่งเจรจาตลอดต่อไปทันที หลังจากลอตแรกอินโดนีเซียซื้อแล้ว 55,000 ตัน ส่งมอบในเดือน เม.ย.เป็นต้นไป พร้อมกับสั่งการให้ขายข้าวไทยในทุกรูปแบบ ทั้งแบบรัฐกับเอกชน (จีทูพี) หรือแบบจีทูจี และให้ขายในทุกตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย และผลักดันการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวไทยมีเสถียรภาพ เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี

ขณะที่การขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลลอตสุดท้ายที่เก็บในโกดังจังหวัดสุรินทร์และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นข้าวสารหอมมะลิ 150,000 กระสอบ หรือ 15,000 ตัน จะเร่งนำออกมาประมูลขายเร็วๆ นี้ อย่างช้าเดือน พ.ค. แต่จะเปิดให้ผู้สนใจและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบข้าวด้วย ยืนยันว่าข้าวยังมีคุณภาพดี และคนยังบริโภคได้ คาดว่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า 200-300 ล้านบาท การประมูลขายข้าวลอตนี้เป็น การสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโกดัง ที่ดูแลรักษาข้าวมานานหลายปีแล้ว และต้องรอมยาป้องกันแมลง 1-2 เดือนต่อครั้ง แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าดูแลคุณภาพจาก อคส. และเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้เอาโกดังไปใช้ประโยชน์และหารายได้ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัว ขณะที่กิจกรรมการซื้อขายกำลังชะลอตัวลงก่อนวันหยุดยาว 5 วัน ซึ่งจะเริ่มในสุดสัปดาห์นี้ (ตลาดของเวียดนามจะปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธของสัปดาห์นี้เนื่องในวันหยุดประจำชาติ) โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 575-580 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

วงการค้าระบุว่า การชะลอการซื้อลงของผู้แปรรูปข้าวในประเทศทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศให้ปรับตัวลดลง

สมาคมอาหารเวียดนามรายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2567 มีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน 43 ลำเข้าเทียบท่าเพื่อรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจำนวนรวมประมาณ 245,100 ตัน โดยจอดรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือ Ho Chi Minh port ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2567 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือโดยมีปลายทางไปยังประเทศในแถบแอฟริกาจำนวน 36,000 ตัน มาเลเซีย 25,350 ตัน อินโดนีเซีย 30,100 ตัน และฟิลิปปินส์ 153,650 ตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) ว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2567) เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 3.23 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.08 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 11.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าว VNA รายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2567 อาจเกินเป้าหมาย ด้วยปัจจัยเชิงบวกที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนาย Nguyen Ngoc Nam ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม ได้กล่าวในการประชุมที่เมืองเกิ่น

เทอ ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ว่าเวียดนามสามารถที่จะส่งออกข้าวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2567 ที่ 7.6 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD) คาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศจะมากกว่า 4.3 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อย่างไรก็ตามจากการส่งออกในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว อาจจะทำให้ตัวเลขส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีแนวโน้มที่จะสูงถึง 3 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ อาจมีการส่งออกได้เกินกว่าที่กระทรวงเกษตรฯคาดการณ์ไว้

นาย Le Thanh Hoa รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ การแปรรูป และการพัฒนาตลาดของกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกในการเพาะปลูกปี 2566/2567 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 518 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 525 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่าโลกจะเผชิญกับการขาดแคลนข้าวประมาณ 7 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวรวมถึงเวียดนาม โดยในปีนี้นี้เวียดนามสามารถที่จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.13 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันก็สามารถรับประกันความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศได้ด้วย

กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม นาย Le Thanh Hoa มองว่าเวียดนามยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในการส่งออกข้าวในปีนี้ รวมถึงการพึ่งพาสถานที่ตั้งเดิมบางแห่ง และการขาดความพยายามที่เพียงพอในการพัฒนาตลาด

ทางด้านนาง Phan Thi Hang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ขอให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมอาหารเวียดนามร่วมมือกับธุรกิจส่งออกข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชาติในทุกสถานการณ์ สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกไปพร้อมๆ กัน

เธอนั้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการประสานงานระหว่างธุรกิจและผู้ปลูกข้าวเพื่อให้มั่นใจถึงอุปทานและคุณภาพข้าวที่มั่นคง ซึ่งเป็นการยืนยันเครื่องหมายการค้าของข้าวเวียดนามในตลาดโลก นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเจรจาและการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการกักกันพืชและกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณภาพข้าวเปลือกและข้าว เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการส่งออกข้าวของเวียดนาม

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2567 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 1,124,449 ตัน มูลค่าประมาณ 709.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 631.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.9% มูลค่าเพิ่มขึ้น 39.4% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2566 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 961,608 ตัน มูลค่าประมาณ 508.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 529.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และถ้าเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 99.7% และ 90.1% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 4.8% (เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 562,943 ตัน มูลค่าประมาณ 373.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 663.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในเดือนมีนาคม 2567 ได้แก่

1. ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 511,204 ตัน มูลค่าประมาณ 311.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2. ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 226,161 ตัน มูลค่าประมาณ 143.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
3. ประเทศไต้หวันจำนวน 76,282 ตัน มูลค่าประมาณ 49.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
4. ประเทศจีน 62,454 ตัน มูลค่าประมาณ 37.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

- 5.ประเทศมาเลเซีย 60,661 ตัน มูลค่าประมาณ 36.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 6.ประเทศกาน่า 42,540 ตัน มูลค่าประมาณ 30.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 7.ประเทศคิวบา 29,000 ตัน มูลค่าประมาณ 19.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 8.ประเทศสิงคโปร์ 27,551 ตัน มูลค่าประมาณ 17.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 9.ประเทศโมซัมบิก 8,444 ตัน มูลค่าประมาณ 5.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
- 10.ประเทศสหรัฐอเมริกาอหริบิเรตส์ 6,566 ตัน มูลค่าประมาณ 4.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2567) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 2,182,033 ตัน มูลค่าประมาณ 1,426.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 653.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.6% มูลค่าเพิ่มขึ้น 45.4% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา (ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 1,854,861 ตัน มูลค่าประมาณ 981.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 529.1 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2567) ได้แก่

1. ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 1,011,399 ตัน มูลค่าประมาณ 648.995 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 641.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.2% มูลค่าเพิ่มขึ้น 44% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 45.5% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

2. ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 445,326 ตัน มูลค่าประมาณ 285.055 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 640 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 199.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 308.8% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20.4% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 20% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

3. ประเทศมาเลเซีย 98,917 ตัน มูลค่าประมาณ 61.552 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 622.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 60.6% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.53% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 4.31% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

4. ประเทศไต้หวัน 92,213 ตัน มูลค่าประมาณ 60.191 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 91.69% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 168.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.23% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 4.22% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

5. ประเทศจีน 81,648 ตัน มูลค่าประมาณ 48.186 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 76.01% และมูลค่าลดลง 75.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.74% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 3.38% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

6. ประเทศกาน่า 69,350 ตัน มูลค่าประมาณ 51.577 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.56% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 59.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.18% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 3.61% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

7.ประเทศสิงคโปร์ 47,068 ตัน มูลค่าประมาณ 30.545 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 73.03% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 100.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.16% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 2.14% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

8.ประเทศโมซัมบิก 23,412 ตัน มูลค่าประมาณ 16.797 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 70.32% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 117.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.07% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 1.18% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

9.ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับอิมิเรตส์ 14,831 ตัน มูลค่าประมาณ 11.093 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 61.26% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 95.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.68% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 0.78% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

10.ฮ่องกง 9,984 ตัน มูลค่าประมาณ 6.958 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 39.44% และมูลค่าลดลง 27.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.46% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 0.49% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ทั้งนี้ ในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 8,131,527 ตัน (เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์) มูลค่าประมาณ 4,675.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 575.0 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 14.4% มูลค่าเพิ่มขึ้น 35.3% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.3% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผ่านมา (ในปี 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 7,105,734 ตัน มูลค่าประมาณ 3,454.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 486.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในปี 2566 ได้แก่

1.ประเทศฟิลิปปินส์ 3,134,630 ตัน มูลค่า 1,753.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 2.46% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 17.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 38.55% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 37.5% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 559.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.ประเทศอินโดนีเซีย 1,165,824 ตัน มูลค่าประมาณ 640.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 878% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 992.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14.34% และ 13.69% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 549.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3.ประเทศจีน 917,255 ตัน มูลค่าประมาณ 530.614 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.79% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.28% และ 11.35% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โดยมีราคาส่งออกเฉลี่ย 578.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

4.ประเทศกาน่า 587,365 ตัน มูลค่าประมาณ 360.872 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 32.94% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 56.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.22% และ 7.72% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

5.ประเทศไอวอรีโคสต์ 512,605 ตัน มูลค่าประมาณ 279.285 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 21.9% มูลค่าลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.3% และ 5.97% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

6. ประเทศมาเลเซีย 396,563 ตัน มูลค่าประมาณ 201.049 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 9.54% และมูลค่าลดลง 3.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 4.88% และ 4.39% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

7. ประเทศสิงคโปร์ 128,889 ตัน มูลค่าประมาณ 78.731 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.04% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 43.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.59% และ 1.68% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

8. ประเทศโมซัมบิก 87,293 ตัน มูลค่า 53.037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 64.66% มูลค่าเพิ่มขึ้น 87.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.07% และ 1.13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

9. ออสเตรเลีย 68,062 ตัน มูลค่า 41.615 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 5.32% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.84% และ 0.89% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

10. ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับอิมิตเรตส์ 54,371 ตัน มูลค่า 36.208 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 17.16% มูลค่าเพิ่มขึ้น 27.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.67% และ 0.77% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ทั้งนี้ตลาดที่อยู่ในกลุ่มข้อตกลงทางการค้าที่เวียดนามส่งออกข้าวไป ประกอบด้วย

1. ตลาดสมาชิก RCEP จำนวนประมาณ 5.79 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 21.5% มูลค่าเพิ่มขึ้น 43.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2. ตลาดสมาชิก CPTTP จำนวนประมาณ 574,813 ตัน มูลค่าประมาณ 317.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 0.7% มูลค่าเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3. ตลาดสมาชิกอาเซียน จำนวนประมาณ 4.83 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 24.6% มูลค่าเพิ่มขึ้น 48.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ที่มา Oryza.com

เมียนมา

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) รายงานว่า สำนักเกษตรของเมียนมาเปิดเผยว่าเมียนมาวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปีช่วงฤดูมรสุมในปีงบประมาณ 2024-25 มากกว่า 15 ล้านเอเคอร์ (ประมาณ 37.93 ล้านไร่)

รายงานระบุว่าตัวเลขข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 8,000 เอเคอร์ (ราว 2.02 หมื่นไร่) และราว 700,000 เอเคอร์ (ราว 1.77 ล้านไร่) จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐ

ทั้งนี้ เมียนมาเพาะปลูกข้าวนาปีช่วงฤดูมรสุมในปีงบประมาณ 2022-23 เกือบ 15 ล้านเอเคอร์ โดยการเพาะปลูกข้าวนาปีช่วงฤดูมรสุมของเมียนมาปกติจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

นอกจากนี้ เมียนมาจะจัดการฝึกอบรมเทคนิคการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวทั่วประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายใหม่

ขณะเดียวกันเมียนมาวางแผนเพาะปลูกข้าวฤดูร้อนในปีงบประมาณ 2024-25 ราว 2.6 ล้านเอเคอร์ (ราว 6.57 ล้านไร่) ต่อจากฤดูมรสุม

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ประกาศราคาส่งออกข้าวประจำวันที่ 26 เมษายน 2567 ดังนี้

1.ข้าวหอม Malys Angkor (Pka Romdoul) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 950 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 950 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 2.ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 850 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 820 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 3.ข้าวหอม Fragrant Rice (SRO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 750 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 750 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

4.ข้าวขาวพื้นนุ่ม (White Rice Soft Texture) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 695 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 5.ข้าวขาวพื้นแข็ง (White Rice Hard Texture) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 6.ข้าวหึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 780 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

7.ข้าวกล้องหอม (Brown Jasmine Rice) ราคาอยู่ที่ 930 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 935 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 8.ข้าวกล้องขาว (Brown White Rice) ราคาอยู่ที่ 680 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 675 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

9.ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 10.ข้าวขาวอินทรี (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,050 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 1,075 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 11.ข้าวหึ่งอินทรี (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,250 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ 1,215 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า นับจนถึงขณะนี้ หน่วยงาน BULOG ได้นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.2 ล้านตัน โดยในปีนี้อินโดนีเซียได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวไว้ที่จำนวนประมาณ 3.6 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry : BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้ว 1,423,496.61 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 1,952 ใบ) เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,318,627 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 1,544 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยในเดือนมกราคม 2567 มีการนำเข้าจำนวน 427,985.8 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 609 ใบ) เพิ่มขึ้นประมาณ 69.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 252,474.66 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 277 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการนำเข้าจำนวน 340,310.69 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 475 ใบ) เพิ่มขึ้นประมาณ 139.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,079 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 165 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566

เดือนมีนาคม 2567 มีการนำเข้าจำนวน 411,489.2 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 590 ใบ) เพิ่มขึ้นประมาณ .11% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,178 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 492 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566

ขณะที่ในเดือนเมษายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567) มีการนำเข้าแล้วจำนวน 243,710.92 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 278 ใบ) ลดลงประมาณ 52.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 516,895.17 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 610 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 ฟิลิปปินส์นำเข้าจากประเทศเวียดนามมากที่สุดจำนวนประมาณ 955,817.87 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 67.1% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 265,019.64 ตัน (สัดส่วน 18.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ปากีสถานจำนวน 133,984.5 ตัน (9.4% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) เมียนมาจำนวน 59,880 ตัน (4.2% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) จีน 4,680 ตัน ญี่ปุ่น 2,166.59 ตัน กัมพูชาจำนวน 1,620 ตัน อินเดีย 319.5 ตัน อิตาลี 6.6 ตัน และสเปน 1.92 ตัน

สำหรับบริษัทผู้นำเข้าที่สำคัญ 10 อันดับแรก (ที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-18 เมษายน 2567) ได้แก่

- 1.Orison Free Enterprise Inc. นำเข้าจำนวน 125,384.35 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 185 ใบ)
- 2.BLY Agri Venture Trading นำเข้าจำนวน 95,994.99 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 54 ใบ)
- 3.MACMAN RICE AND CORN TRADING นำเข้าจำนวน 70,625.8 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 42 ใบ)
- 4.KING B COMPANY นำเข้า 51,443 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 92 ใบ)
- 5.River Valley Distribution, Inc. นำเข้า 50,160 ตัน (ใช้ SPSIC จำนวน 20 ใบ)
- 6.Asia Agricom Trading Inc. นำเข้าจำนวน 44,885.28 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 71 ใบ)
- 7.Vitram Marketing Inc. นำเข้า 44,857.88 ตัน (ใช้ SPSIC จำนวน 95 ใบ)
8. G4 RICEMILL CORPORATION นำเข้า 35,860.0 ตัน (ใช้ SPSIC จำนวน 32 ใบ)
- 9.Grains of Asia Traders Inc. นำเข้า 35,815.0 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 28 ใบ)
- 10.ATARA MARKETING INC.นำเข้า 35,080.0 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จำนวน 24 ใบ)

สำนักอุตสาหกรรมพืช (BPI) รายงานว่า ในปีนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 18 เมษายน 2567 มีการออกใบอนุญาตรับรองด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Import Clearance; SPSIC) รวม 3,377 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 4,131,864.544 ตัน โดยในเดือนมกราคม 2567 มีการออกใบอนุญาตรับรองด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยพืช (SPSIC) จำนวน 979 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 2,246,177.94 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ออกใบอนุญาต SPSIC จำนวน 703 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 554,718.97 ตัน เดือนมีนาคม 2567 ออกใบอนุญาต SPSIC จำนวน 1,025 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 815,750.10 ตัน และเดือนเมษายน 2567 (ณ วันที่ 17 เมษายน 2567) ออกใบอนุญาต SPSIC จำนวน 670 ใบ เพื่อนำเข้าข้าวจำนวน 515,217.53 ตัน

ในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 3.606 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 4,554 ใบ) ลดลงประมาณ 5.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.826 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 4,302 ใบ) ในปี 2565 โดยในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าจากประเทศเวียดนามจำนวนประมาณ 2.99 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82.9% ของ

การนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 345,294 ตัน (9.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศเมียนมาจำนวน 151,183 ตัน (4.2% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศปากีสถานจำนวน 99,280 ตัน (2.8% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศอินเดียจำนวน 13,759 ตัน (0.4% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังนำเข้าจากกัมพูชา 3,615 ตัน จีน 1,560 ตัน ใต้หวัน 1,250 ตัน ญี่ปุ่น 524.8 ตัน อิตาลี 12.36 ตัน และสเปน 0.96 ตัน

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) รายงานว่า กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์รายงานว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.94 พันล้านเปโซ (ราว 2.53 พันล้านบาท)

รายงานระบุว่า 11 ภูมิภาคทั่วฟิลิปปินส์กำลังเผชิญปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวประมงเกือบ 74,000 ราย และส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 66,000 เฮกตาร์ (ราว 410,000 ไร่) ซึ่งในจำนวนนี้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่อาจฟื้นฟูได้อีก 15,000 เฮกตาร์ (ราว 93,000 ไร่)

ในแง่ของปริมาณ ฟิลิปปินส์สูญเสียผลผลิตข้าว ข้าวโพด และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 162,793 ตัน โดยข้าวเป็นผลผลิตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คิดเป็นมูลค่ารวม 2.36 พันล้านเปโซ (ราว 1.51 พันล้านบาท) จากพื้นที่นาข้าว 43,659 เฮกตาร์ (ราว 270,000 ไร่) ที่ได้รับผลกระทบ

ปรากฏการณ์สภาพอากาศแบบเอลนีโญอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ ขณะที่รูปแบบสภาพอากาศตรงกันข้ามอย่างปรากฏการณ์ลานีญา คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคมปีนี้

อนึ่ง ปรากฏการณ์เอลนีโญ เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติ ขณะที่ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกมีค่าต่ำกว่าปกติ

สำนักข่าว AFP รายงานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ว่า ศาลอุทธรณ์ได้มีคำตัดสินที่เป็นการขัดขวางการขยายพันธุ์ข้าวสีทอง ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เนื่องจากข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่รุนแรงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกของโลกที่อนุมัติข้าวทอง ซึ่งอุดมไปด้วยสารตั้งต้นของวิตามินเอ เบตาแคโรทีน และมีสีเหลืองสดใส เพื่อต่อสู้กับภาวะสูญเสียการมองเห็นในวัยเด็ก เนื่องจากขาดวิตามินเอ

อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์ได้เพิกถอนใบอนุญาตด้านความปลอดภัย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐเมื่อปี 2564 หลังกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 14 ราย ยื่นหนังสือคัดค้าน นอกจากนี้ คำสั่งนี้ยังมีผลกับมะเขือม่วงดัดแปลงพันธุกรรมอีกด้วย

ศาลระบุว่า เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเสี่ยง และผลกระทบของข้าวทองและมะเขือม่วงจีเอ็มโอ เป็นภัยที่รุนแรงต่อสวัสดิภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานด้านความปลอดภัย และแนวทางที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญหวังว่า ข้าวทองจะช่วยต่อสู้กับภาวะความบกพร่องทางการมองเห็นในวัยเด็ก และช่วยชีวิตผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าในทุกปี เด็กที่ขาดวิตามินเอ เผชิญภาวะตาบอดมากถึง 500,000 ราย ส่วนใหญ่เกิดในประเทศกำลังพัฒนา และครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 12 เดือน หลังสูญเสียการมองเห็น

ข้าวสีทองได้รับการพัฒนามานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ และกรมการเกษตรและสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ (ฟิลโรซ์) ในขณะที่มะเขือม่วงปีที่ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ วิทยาเขตลอส บานอส

นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการยืนยันว่า ผลผลิตทั้งสองชนิด ปลอดภัยต่อการรับประทาน ขณะที่นายจอห์น เดอ ลีออน ผู้บริหารฟิลโรซ์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทางสถาบันกำลังทบทวนผลกระทบของค่าตัดสินของศาล เพื่อหามาตรการตอบโต้ อย่างไรก็ตาม IRRI จะยังคงทำงานร่วมกับฟิลโรซ์ต่อไป ในการพัฒนาการวางแผนทางโภชนาการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิจัยข้าว

ทั้งนี้ ข้าวทองได้รับการประเมินเชิงบวกด้านความปลอดภัยทางอาหาร จากหน่วยงานกำกับดูแลในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แคนาดา และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ข้าวทองยังต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เห็นด้วยกับพืชอาหารดัดแปลงพันธุกรรม และไร่สำหรับทำการทดลอง อย่างน้อยแห่งหนึ่งในประเทศก็ถูกโจมตีโดยนักเคลื่อนไหว ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายที่ยื่นคำคัดค้านรวมไปถึงกลุ่มกรีนพีซ ต่างยินดีกับค่าตัดสินครั้งนี้

นักธรรมชาติกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเกษตรกรและชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับพืชดัดแปลงพันธุกรรมมานานหลายทศวรรษ ซึ่งพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัย และมันขัดขวางความก้าวหน้าที่เป็นต่อเกษตรกรเชิงนิเวศที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคอยช่วยควบคุมเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

บริษัทการค้าประมงและอาหาร (South Korea's State-Backed Agro-Fisheries & Food Trade Corp. (KAFTC)) ได้ประกาศผลการประกวดราคาระหว่างประเทศภายใต้ระบบ TRQ รอบที่ 3 (TRQ rice (3rd round) purchase bid results for 2024) เพื่อซื้อข้าวจำนวน 117,105 ตัน จากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งได้กำหนดขึ้นราคาวันสุดท้ายในวันที่ 24 เมษายน 2567 และประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ผลปรากฏดังนี้

1. ข้าวกล้องจากสหรัฐฯ (U.S. origin rice) จำนวน 7,777 ตัน ราคา 806.34 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เสนอโดยบริษัท Shinsong Industry Co., Ltd. (ประมูลสำเร็จ)
2. ข้าวกล้องจากสหรัฐฯจำนวน 17,004 ตัน (อยู่ระหว่างการประมูล)
3. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (long grain, non-glutinous rice) จำนวน 900 ตัน จากเวียดนาม (Vietnam origin) ราคา 709.88 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เสนอโดยบริษัท Youngwoo International Co., Ltd. (ประมูลสำเร็จ)

ในส่วนของปริมาณที่เหลือจากการประมูลครั้งที่ 3 จะถูกเปิดประมูลและประกาศหลังจากการตรวจสอบตัวอย่างโดยฝ่ายบริการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร (the Agricultural Products Quality Management Service) อีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทการค้าประมงและอาหาร (KAFTC) ได้ประกาศการประกวดราคาระหว่างประเทศเพื่อซื้อข้าวประมาณ 117,105 ตัน โดย KAFTC ต้องการซื้อข้าวดังนี้ :

- ข้าวสารที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous rice) จำนวน 64,781 ตัน (ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดกลาง 24,781 ตัน และข้าวสารเมล็ดกลาง 40,000 ตัน) จากสหรัฐอเมริกา

- ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous medium-grain brown rice) จากออสเตรเลีย จำนวน 17,328 ตัน

- ข้าวสารที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous rice) จำนวน 18,305 ตัน จากประเทศไทย (ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดยาว (long-grain brown rice) จำนวน 17,105 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (long-grain milled rice) จำนวน 1,200 ตัน)

- ข้าวสารที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous rice) จำนวน 16,691 ตัน จากเวียดนาม (ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดยาว (long-grain brown rice) จำนวน 15,791 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (long-grain milled rice) จำนวน 900 ตัน)

โดยสินค้าจะถูกส่งถึงเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาส่งออกข้าวของอินเดียปรับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดน้อยลง ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดยังคงมีเพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ส่งผลให้ราคาข้าวขึ้น 5% มีราคาอยู่ที่ 528-536 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 538-546 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในสัปดาห์ก่อน (ราคาข้าวอินเดียเคยขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 560 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อเดือนก่อน)

ผู้ส่งออกรายหนึ่งในเมือง Kakinada ในรัฐอันธรประเทศทางตอนใต้กล่าวว่า อุปสงค์จากผู้ซื้อในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาอ่อนแอลง ขณะที่ผู้ส่งออกบางรายจ่ายภาษีส่งออกลดลง และเสนอข้าวในราคาที่ลดลงให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย (The Ministry of Commerce & Industry) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการส่งออกข้าวปริมาณรวม 1,528,750 ตัน ลดลงประมาณ 22.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,975,442 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 13.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,347,544 ตัน ที่ส่งออกในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย

1. ข้าวในกลุ่มข้าวบาสมати (พิกัดสินค้า 10063020) จำนวน 574,476 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 444,682 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2. ข้าวในกลุ่มข้าวที่ไม่ใช่บาสมати (NON-BASMATI) จำนวนรวม 954,274 ตัน ลดลงประมาณ 37.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,530,760 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยข้าวในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

2.1 ข้าวเปลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำเมล็ดพันธุ์ (พิกัดสินค้า 10061010) จำนวน 1,297 ตัน ลดลงประมาณ 15.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,532 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.2 ข้าวเปลือกอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10061090) จำนวน 32,330 ตัน ลดลงประมาณ 42.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 56,485 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.3 ข้าวกล้อง (พิกัดสินค้า 10062000) จำนวน 64,656 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 93,375% เมื่อเทียบกับจำนวน 69 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.4 ข้าวนี้้ง (พิกัดสินค้า 10063010) จำนวน 761,771 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 743,637 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.5 ข้าวขาวอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10063090) จำนวน 90,557 ตัน ลดลงประมาณ 83.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 562,411 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.6 ข้าวหัก (พิกัดสินค้า 10064000) จำนวน 3,663 ตัน ลดลงประมาณ 97.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,625 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย

1.ซาอุดีอาระเบียจำนวน 168,403 ตัน เพิ่มประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 158,610 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.โตโกจำนวน 115,661 ตัน เพิ่มประมาณ 35.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 85,183 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

3.อิรักจำนวน 109,098 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 82.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,798 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

4.โซมาเลียจำนวน 88,710 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 112.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,750 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

5.กินีจำนวน 86,174 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,370 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

6.ไอวอรีโคสต์จำนวน 80,941 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 61,197 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

7.เวียดนามจำนวน 77,450 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 45.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,219 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

8.เบนินจำนวน 70,406 ตัน ลดลงประมาณ 67.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 213,914 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

9.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 57,646 ตัน ลดลงประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,984 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

10.อิหร่านจำนวน 55,144 ตัน ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 55,560 ตัน ที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) มีการส่งออกข้าวปริมาณรวม 2,876,294 ตัน ลดลงประมาณ 24.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,824,393 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย

1.ข้าวในกลุ่มข้าวบาสมาดิ (พิกัดสินค้า 10063020) จำนวน 1,136,652 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 902,559 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.ข้าวในกลุ่มข้าวที่ไม่ใช่บาสมาติ (NON-BASMATI) จำนวนรวม 1,739,642 ตัน ลดลงประมาณ 40.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,921,834 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าวในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

2.1 ข้าวเปลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำเมล็ดพันธุ์ (พิกัดสินค้า 10061010) จำนวน 1,453 ตัน ลดลงประมาณ 36.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,300 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.2 ข้าวเปลือกอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10061090) จำนวน 66,946 ตัน ลดลงประมาณ 57.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 158,747 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.3 ข้าวกล้อง (พิกัดสินค้า 10062000) จำนวน 138,854 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 111,483% เมื่อเทียบกับจำนวน 124 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.4 ข้าวหนึ่ง (พิกัดสินค้า 10063010) จำนวน 1,407,505 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,384,424 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.5 ข้าวขาวอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10063090) จำนวน 119,094 ตัน ลดลงประมาณ 89.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,119,807 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.6 ข้าวหัก (พิกัดสินค้า 10064000) จำนวน 5,790 ตัน ลดลงประมาณ 97.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,433 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) ประกอบด้วย

1.ซาอุดีอาระเบีย จำนวน 334,771 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 306,179 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

2.อิรัก 205,662 ตัน เพิ่มขึ้น 83.3% เมื่อเทียบกับ 112,214 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3.กินี จำนวน 158,611 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 137,614 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

4.เวียดนาม จำนวน 156,164 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 51.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 102,873 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

5.โซมาเลีย จำนวน 151,164 ตัน ลดลงประมาณ 194.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,599 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

6.โตโก จำนวน 147,066 ตัน ลดลงประมาณ 32.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 218,181 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

7.อิหร่าน จำนวน 130,641 ตัน ลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 147,585 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

8.เบนิน จำนวน 128,196 ตัน ลดลงประมาณ 62.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 339,750 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

9.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 118,096 ตัน ลดลงประมาณ 11.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 133,730 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

10.ไต้หวัน จำนวน 106,045 ตัน ลดลงประมาณ 41.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 181,699 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) อินเดียนส่งออกข้าวปริมาณรวม 17,864,981 ตัน ลดลงประมาณ 19.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,266,353 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย

1.ข้าวในกลุ่มข้าวบาสมาดิ (พิกัดสินค้า 10063020) จำนวน 4,906,080.64 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,400,245.06 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.ข้าวในกลุ่มข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนรวม 12,958,901 ตัน ลดลง 27.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,866,108 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยข้าวในกลุ่มนี้ประกอบด้วย

2.1 ข้าวเปลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำเมล็ดพันธุ์ (พิกัดสินค้า 10061010) จำนวน 18,853.99 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,611.79 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.2 ข้าวเปลือกอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10061090) จำนวน 426,141.8 ตัน ลดลงประมาณ 6.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 456,178.55 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.3 ข้าวกล้อง (พิกัดสินค้า 10062000) จำนวน 122,770.93 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 651.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,341.28 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.4 ข้าวแข็ง (พิกัดสินค้า 10063010) จำนวน 7,497,895.36 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,468,975.01 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.5 ข้าวขาวอื่นๆ (พิกัดสินค้า 10063090) จำนวน 3,921,753.24 ตัน ลดลงประมาณ 34.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,008,824.75 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.6 ข้าวหัก (พิกัดสินค้า 10064000) จำนวน 971,485.28 ตัน ลดลงประมาณ 75.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,897,177 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ประกอบด้วย

1.เบเนิน จำนวน 1,519,600 ตัน ลดลงประมาณ 6.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,630,419 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

2.ซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1,234,974 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,012,565 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

3.เซเนกัล จำนวน 936,752 ตัน ลดลงประมาณ 30.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,355,147 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

4.โตโก จำนวน 863,485 ตัน ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 886,221 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

5.กินี จำนวน 841,143 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 799,784 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

6.เคนยา จำนวน 753,847 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 87.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 401,445 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

7.อิหร่าน จำนวน 749,336 ตัน ลดลงประมาณ 39.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,245,250 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

8.อริก 694,275 ตัน เพิ่มขึ้น 84.5% เมื่อเทียบกับ 376,276 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

9.เวียดนาม จำนวน 673,487 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 604,942 ตัน ที่ส่งออก ในช่วงเดียวกันของปี 2565

10.ไต้หวัน จำนวน 664,539 ตัน ลดลงประมาณ 44.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,906 ตัน ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปี 2565

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-31 สิงหาคม 2567) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2566 - 23 เมษายน 2567 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 803,830 ตัน ลดลงประมาณ 16.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 958,517 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 131,400 ตัน ลดลงประมาณ 36.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 208,291 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 672,431 ตัน ลดลงประมาณ 10.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 750,226 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 253,007 ตัน ลดลงประมาณ 19.10% เมื่อเทียบกับจำนวน 312,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2567 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 50,197 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 23 เมษายน 2567 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 132,539 ตัน ฝรั่งเศส 122,327 ตัน สเปน 117,319 ตัน อิตาลี 95,509 ตัน โปแลนด์ 66,109 ตัน เยอรมนี 54,091 ตัน เบลเยียม 48,534 ตัน โปรตุเกส 35,683 ตัน สาธารณรัฐเชค 34,285 ตัน สวีเดน 23,817 ตัน บัลแกเรีย 14,801 ตัน สโลวาเกีย 8,645 ตัน ลิทัวเนีย 8,205 ตัน เดนมาร์ก 7,897 ตัน กรีซ 6,191 ตัน ไอร์แลนด์ 5,585 ตัน ฟินแลนด์ 3,726 ตัน ไชปรัส 3,292 ตัน ออสเตรีย 3,267 ตัน ฮังการี 3,169 ตัน โรมานี 2,978 ตัน มอลต้า 2,427 ตัน โครเอเชีย 2,101 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 50,347 ตัน ลดลง 19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 30,586 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,874 ตัน เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 18,631 ตัน ลดลง 47.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากไทยจำนวน 3,829 ตัน ลดลง 35.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 124,242 ตัน เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 104,833 ตัน ลดลง 38.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 86,848 ตัน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 61,979 ตัน เพิ่มขึ้น 22.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 61,341 ตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 123,156 ตัน ลดลง 38.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 15,869 ตัน เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 11,877 ตัน ลดลง 19.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 11,844 ตัน ลดลง 68.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 10,253 ตัน ลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 33,427 ตัน สเปน 24,032 ตัน โปรตุเกส 23,116 ตัน เบลเยียม 22,809 ตัน อิตาลี 17,287 ตัน ฝรั่งเศส 11,326 ตัน โปแลนด์ 4,678 ตัน บัลแกเรีย 3,310 ตัน เยอรมนี 1,496 ตัน เดนมาร์ก 1,314 ตัน ลิทัวเนีย 655 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 88,937 ตัน เนเธอร์แลนด์ 83,605 ตัน สเปน 59,017 ตัน อิตาลี 56,419 ตัน โปแลนด์ 35,117 ตัน เยอรมนี 34,115 ตัน เบลเยียม 31,092 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,339 ตัน สวีเดน 19,384 ตัน โปรตุเกส 9,415 ตัน ลิทัวเนีย 8,633 ตัน สโลวีเนีย (SI) 8,364 ตัน กรีซ (EL) 7,453 ตัน เดนมาร์ก 6,536 ตัน บัลแกเรีย 4,970 ตัน ฟินแลนด์ 2,933 ตัน ไชปรัส 2,534 ตัน ออสเตรีย 2,339 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,094 ตัน มอลต้า 1,894 ตัน โรมาเนีย (RO) 1,740 ตัน ฮังการี 1,498 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 96,805 ตัน เนเธอร์แลนด์ 48,466 ตัน ฝรั่งเศส 16,915 ตัน สเปน 13,978 ตัน อิตาลี 8,627 ตัน โปแลนด์ 7,551 ตัน ลิทัวเนีย 2,650 ตัน โปรตุเกส 1,689 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 มีนาคม 2567 เช่น อิตาลี 71,689 ตัน สเปน 19,987 ตัน กรีซ (EL) 16,092 ตัน เบลเยียม 15,685 ตัน เนเธอร์แลนด์ 14,730 ตัน บัลแกเรีย 11,375 ตัน โปรตุเกส 7,515 ตัน ลิทัวเนีย 4,184 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,508 ตัน โปแลนด์ 1,502 ตัน โรมาเนีย 1,110 ตัน และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 2,135 ตัน สเปน 1,145 ตัน โปรตุเกส 481 ตัน ลิทัวเนีย 367 ตัน โรมาเนีย 335 ตัน สโลวีเนีย (SI) 240 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*